

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X**  
**(NHIỆM KỲ 2016-2021)**

Tôi tên là: **NGUYỄN NGỌC LƯƠNG**, sinh ngày 20/12/1974. Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Chi bộ. Chức vụ chính quyền: Trưởng đoàn Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước.

Về quá trình học tập và công tác: Tốt nghiệp phổ thông, tôi theo học tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000, tốt nghiệp đại học, tôi tham gia Dự án Trí thức trẻ tình nguyện phát triển nông thôn miền núi tỉnh Bình Phước do Trung ương Đoàn phát động về công tác tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tháng 7 năm 2002, tôi trúng cử vào Ban Thường vụ huyện Đoàn Bù Đăng và giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Bù Đăng. Tháng 6 năm 2006, tôi chuyển công tác về Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và đã trải qua các chức vụ như: Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Phó Chánh thanh tra, Quyền Chánh thanh tra, Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và hiện nay là Trưởng đoàn Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

Trên cương vị công tác nào tôi luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn toàn tâm, toàn ý với công việc, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp, chấp hành sự phân công điều động của cấp trên. Tại nơi cư trú, tôi luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống, cùng gia đình ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Nhận thức sâu sắc được vai trò, vị trí của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đối chiếu tiêu chuẩn và khả năng của bản thân; đồng thời được giới thiệu ra ứng cử để cử tri thị xã Phước Long bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi tâm niệm đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng và nhân dân để có thể đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển của thị xã Phước Long nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với trình độ chuyên môn đã được đào tạo và kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, tôi sẽ tập trung thực hiện những vấn đề sau:

1. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri nơi ứng cử theo nhiều hình thức; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri và đưa tiếng nói của

cử tri đến với Hội đồng nhân dân tỉnh. Tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời và đúng theo luật định. Với trình độ chuyên môn được đào tạo là cử nhân luật và là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, tôi tin tưởng mình có kiến thức và kinh nghiệm để gần dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng nhân dân trong việc tiếp nhận những ý kiến đề xuất của cử tri, giải thích để nhân dân hiểu các vấn đề pháp lý liên quan, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với công tác xây dựng và ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ra sức nghiên cứu nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn nơi ứng cử, có những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm đưa những quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ đó góp ý cho Hội đồng nhân dân tỉnh có những nghị quyết phù hợp với những vấn đề thực tiễn, góp phần phát huy những lợi thế của tỉnh.

Với kinh nghiệm 5 năm làm công tác pháp chế của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, trực tiếp tham mưu xây dựng 2 nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tham gia góp ý nhiều dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi tin tưởng mình có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện nhiệm vụ này của người đại biểu nhân dân.

3. Đối với công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, tôi sẽ phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân trong giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình phục vụ hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao cộng đồng và học đường. Chú trọng bảo tồn các giá trị, phong tục, bản sắc văn hóa dân tộc, các lễ hội, ngành nghề truyền thống và các di tích lịch sử. Từ thực tiễn công tác thanh tra và quá trình trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, tôi sẽ phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy được để thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân.

4. Để làm tốt chức trách mà cử tri tin tưởng, tôi sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, nâng cao tính trung thực và trách nhiệm với nhân dân. Tôi nhận thức rằng, niềm tin và yêu cầu của cử tri đối với người đại biểu nhân dân sẽ ngày càng cao, đòi hỏi mỗi đại biểu phải luôn tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề phát sinh trong quá trình công tác để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định và sự tin nhiệm của cử tri nơi ứng cử.